



# BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 5

## HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

**A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475**

**10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072**

**DIỆN THOẠI: 713-922-5638 \*\* EMAIL: datlam1951@yahoo.com**

**Web Site: [www.hoiaihuybienhoa.org](http://www.hoiaihuybienhoa.org)**

**PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2004, TẠI HOUSTON, TEXAS**

### **Thành phần Ban Chấp Hành 2003-2005**

#### **Hội Trưởng**

Ông Lâm Sĩ Đát

#### **Phó Hội Trưởng Nội Vụ**

Ông Nguyễn Bửu Lân

#### **Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ**

Ông Trần Lãng

#### **Thư Ký**

Ông Trần Văn Thanh

#### **Thủ Quỹ**

Bà Nguyễn Thị Quyên

#### **T/B Lễ Vía Đức Ông**

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

#### **Thông Tin và Liên Lạc**

Cô Giã Lệ Vân

281-261-5844

#### **Trụ sở tạm**

### **HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ**

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

#### **Điện thoại:**

281-933-3127

#### **Email:**

[datlam1951@yahoo.com](mailto:datlam1951@yahoo.com)

[datlam1951@hotmail.com](mailto:datlam1951@hotmail.com)

**Thư từ và bài vở xin gửi về  
địa chỉ trên**

### **Thư Ngỏ**

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Đôi ba tuần nữa chúng ta lại sắp sửa đón Xuân về, Xuân Giáp Thân, gần hay xa, quê này hay quê ta, sẽ mang đến cho mọi người những tháng ngày mới, một cuộc sống mới với những ước mơ và hy vọng mong muốn. Nhân sĩ thì khoa bảng thành công, nhà nông được mùa màng tươi tốt, hoa quả sum đầy, quan viên như rồng mây gặp vận thụ hàm, tiền tước và thương gia luôn được phát tài, nhuận lộc, mua bán thuận lòng. Năm mới, chúng ta mọi người mọi việc, cá nhân hay đoàn thể, đều sinh hoạt theo ý nguyện đề ra. Hội Ái Hữu Biên Hoà, cũng có những chương trình xây dựng và phát triển gửi đến chúng ta.

Chương trình xây dựng của Hội là hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để được chính phủ liên bang Hoa Kỳ chấp nhận Hội được trở thành một hội đoàn không vụ lợi và từ thiện có giấy phép và hợp pháp. Hiện tại hồ sơ của Hội đang được cứu xét. Đây là một việc làm cần phải thực hiện nhằm gây dựng nền móng cho Hội. Có được căn bản vững chắc thì Hội được sinh hoạt bền lâu cũng như tạo cơ hội cho con cháu thế hệ trẻ nối tiếp nhau phát huy truyền thống tốt đẹp của con dân đất nước Biên Hoà.

Trong chiều hướng phát triển về thông tin và liên lạc, nhằm kết chặt tình thân thương giữa những đồng hương và thân hữu, Hội sẽ in ra tờ danh sách "Dân Cư Biên Hoà". Danh sách này sẽ ghi lại tên, địa danh khi xưa còn ở lại quê nhà và sẽ được gửi kèm theo Bản Tin Hằng Tháng đến quý vị. Hiện nay, chúng ta có khoảng 200 gia đình tham gia và nhận bảng tin mỗi tháng, không những ở Houston, Texas mà hầu như khắp nơi trên nước Mỹ và cả bên Na Uy, Ý, Đức...v.v.. Mục đích tờ "Dân Cư Biên Hoà" giúp chúng ta tìm lại được những người thân, bạn bè cũ sau bao năm trời xa cách. Hội kêu gọi thêm sự tham dự nhiệt tình của quý vị. Chỉ tốn một con tem quý vị có thể gửi tin tức về địa chỉ của Hội, hoặc e-mail: [datlam1951@hotmail.com](mailto:datlam1951@hotmail.com), [datlam1951@yahoo.com](mailto:datlam1951@yahoo.com) hay gọi về số 281-933-3127. (Điện thoại viên liên 1-281-933-3127).

Ngoài ra, Hội đang có chương trình ra mắt "Đặc San Xuân Biên Hoà" năm Ất Dậu với những bài văn, thơ, tùy bút, gia chánh, tham khảo...v.v..đặc biệt thuần túy về quê hương xứ Bưởi. Thân mời Quý Vị tham dự gửi bài.

Trước thềm năm mới, Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ sự ủng hộ, trợ giúp của tất cả quý vị trong năm cũ và kính chúc quý vị cùng gia quyến "Tân Niên An Khang và Thịnh Vượng".

Thân ái kính chào.

# Cầu Gành Nổi Nhịp

\* \* \* \* \*

## Chương Trình Mừng Xuân Giáp Thân

Qua Bảng Tin Hằng Tháng Số 4, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà đã thông báo cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu về việc tổ chức ngày Tân Niên Mừng Xuân Giáp Thân. Trong tinh thần đồng hương hội ngộ, chúng ta, khi đến tham dự, sẽ có dịp chúc mừng, hàn huyên và tâm sự cùng nhau nhân ngày đầu năm.

Hơn thế nữa, chúng ta sẽ được gặp lại những đặc sản gỗ điêu khắc từ Biên Hoà gửi sang, những chiếc lồng đèn tròn tài lộc được làm bởi những bao lì xì và tranh phong cảnh Cầu Mát của miền xứ Bưởi... được in ra phổ biến rộng rãi đến quý vị.

Khi vào dạ tiệc, một chương trình văn nghệ phong phú sẽ công hiến cho chúng ta như màn múa lân chào xuân mới và biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm Tự của Đoàn Lân Thiếu Nhi Hội Ái Hữu Biên Hoà, tiếng hát ngọt ngào của cháu Trần Trung Quân, sự góp mặt của nam ca sĩ Nguyễn Đức Vang, đặc biệt được sự trình diễn của nghệ sĩ cổ nhạc Viễn Phương và thân hữu sẽ đưa chúng ta về lại những khung trời kỷ niệm quê xưa với bài “Gánh Bưởi Biên Hoà” và nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Sau cùng là phần dạ vũ mừng xuân.

Hãy mua vé ngay từ bây giờ. Vé ủng hộ chỉ có 15 dollars. Hãy đến tham gia để chúng ta cùng nhau mừng xuân trong khung cảnh đặc biệt thuận tuý Biên Hoà.

Xin nhắc lại cùng quý vị là ngày Tân Niên Mừng Xuân Giáp Thân sẽ được tổ chức:

Địa điểm: Nhà hàng Ocean Palace trong khu Siêu thị Hồng Kông 4 nằm trên đường Bellaire Blvd. và Boone Rd. Điện thoại: 281-988-8898.

Thời gian: Ngày thứ Bảy 7 tháng 2 năm 2004. Từ 6 giờ đến 7 giờ, Tân Niên Hội Ngộ, 7 giờ đến 10 giờ tối, Đại Hội Xuân và Dạ Vũ. Vé ủng hộ: \$15 dollars. Bàn tiệc: 10 người. Cơm gia đình sáu món.

Vé sẽ được bán tại những địa điểm sau đây:

(1) Trong khu Siêu Thị Hồng Kông 4 tại gian hàng Hội Ái Hữu Biên Hoà vào mỗi cuối tuần của tháng Giêng 2004 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Thân mời quý vị ghé thăm chúng tôi để mua vé và hàn huyên tâm sự.

(2) Tiệm thuốc tây Tân Tân trong khu Lê Lai ở vùng North đường Veterans Memorial.

(3) Chợ Quê Hương khu Downtown đường Travis. Hoặc điện thoại đến Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắc số 281-933-3127 sau 6 giờ chiều.

\*\*\*\*\*

## Hương Hoa Bưởi

### Thế Hệ Trẻ Biên Hoà Dấn Thân

Một nhóm thế hệ trẻ cháu Biên Hoà đang học lớp 11, với tinh thần bất vụ lợi và từ thiện, đã liên tục sinh hoạt trong hai tháng 11 và 12 với những việc làm rất ý nghĩa như: Xin được khoảng 300 hộp thức ăn tại khu vực nhà thờ Notre Dame đường Boone để gửi đến tặng những người thiếu thốn trong mùa Lễ Tạ Ôn. Quyên góp 52 phần quà và 128 dollars ủng hộ ngày Niềm Vui Mùa Giáng Sinh do đài phát thanh Little Saigon tổ chức phát quà cho các em tại khu Siêu Thị Hồng Kông 4 vào ngày 21 tháng 12, 2003. Đây là một niềm vui cho chúng ta khi thấy những mầm non xứ Bưởi biết dấn thân trong công tác xã hội. Chúc các cháu luôn thành công trên con đường học vấn và phát huy tốt đẹp tư tưởng. Hương hoa Bưởi mãi mãi vẫn thơm!

### Những Tấm Lòng Vàng

Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ sự giúp đỡ tài chánh của Quý Đồng Hương và Thân Hữu:

Anh Chị Lâm Phú và Thủy (Garland, Texas) 30 dollars, Anh Chị Ông Náo và Diệp (Hamlin Photo, Seattle, Washington) 200 dollars, Anh Chị Trần Thanh Hùng (Houston, Texas) 50 dollars.

Thân chào.

## Chúc Mừng

Được tin hai vị Đồng Hương Biên Hoà: Cô Đỗ Minh Tâm sinh một bé trai đầy tháng và Cô Lâm Ngọc Diễm Huyền sinh một bé trai được một tuần. Cuối năm Quý Mùi hai cô đã được niềm vui trọn vẹn. Hội Ái Hữu Biên Hoà nhân dịp này thân chúc hai cô dồi dào sức khoẻ, tình mẫu tử ấm nồng và hạnh phúc.  
Được tin Anh Giang Nam, chủ nhà hàng Kim ở Harvey, Louisiana, đã bình phục tốt đẹp sau cuộc giải phẫu tim. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin chúc Anh khỏe mạnh, bình an và luôn được ơn trên phù trợ.

## Chúc Mừng Thượng Thọ

Ngày 21 tháng 12 vừa qua là ngày sinh nhật của Bà Vương Tô (Khi còn ở quê nhà, gia đình Bà buôn bán ở khu xóm Ga Xe Lửa, gần rạp hát Biên Hùng). Con cháu bà đã tổ chức một buổi cơm gia đình thân mật tại nhà hàng Jade Village với sự tham dự của một số thân hữu và đồng hương Biên Hoà. Năm nay bà đúng 73 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà nhân dịp này kính chúc Bà luôn khoẻ và sống lâu trăm tuổi.

\*\*\*\*\*

## Tuỳ Bút: Xuân Nay và Dĩ Vãng

Bao năm qua rồi, cứ mỗi lần Tết đến, tôi lại chạnh lòng nhớ về một người bạn thân thuở nào. Tôi suy nghĩ về dĩ vãng, dĩ vãng thật vui của thời khi còn là sinh viên nghỉ học về quê miền xứ Bưởi chuẩn bị đón Xuân sang. Lúc ấy được rỗi rảnh, chúng tôi rủ nhau đi bán giùm báo Đặc San Xuân 74 của Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hoà. Ngày đó, bạn tôi, cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên và một số anh chị em trong nhóm được chỉ định vào trường Ngô Quyền và Trần Thượng Xuyên.

Mỗi lần vào từng lớp, Nhiên lãnh phần giới thiệu báo. Với vốn liếng văn chương và nói năng hoạt bát, Nhiên đã được sự ủng hộ đông đảo mua báo của các cô cậu lớp 11, 12. Không khí thật vui nhộn khi các cô xin chữ ký, các cậu đòi dạy cách làm thơ tình và chúng tôi thì khá bận rộn vì vừa bán vừa thu tiền. Và cứ mỗi lần bán báo xong, Nhiên, thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, đã hát tặng các em những bản nhạc được ưa chuộng nhất vì có hồn thơ của miền đất Biên Hoà nơi cảnh đẹp bao la sông Đồng, uy nghi tượng Chúa, bóng dáng hiền ma soeur, lúng túng trao thơ chiều tan trường và đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa... Không là ca sĩ nhưng Nhiên đã hát với tình thơ, tình thơ qua nhạc Nhiên đã làm mọi người cảm động lắng nghe và được hiểu. Rồi thì những tràng pháo tay, những lời từ giả, chúng tôi tiếp tục qua bên trường Trần Thượng Xuyên. Tôi nhớ có một lần vừa hát xong Nhiên quay sang bảo nhỏ với tôi:

**- Tao hát rang cả cổ rồi mày ơi, tao với mày vọt ra ngoài kiếm nước uống.**

Thừa lúc mọi người đang bận rộn kể bán người mua, hai đứa tôi vội chuồng ra ngoài thả bộ xuống quán nước kể bên trường. Chưa xong ly nước cam thì Nhiên lại hỏi tôi trở lại lớp vì đã lỡ hứa ca tặng thêm một bài.

Ngày đó với kết quả thành tựu, chúng tôi ra về sớm vì hết báo. Tôi ngờ ý đả Nhiên và các bạn chầu bò vò viên của chú tàu bán tại khu rạp hát Biên Hùng. Chú tàu biết nhẵn mặt chúng tôi vì bao nhiêu năm là khách hàng quen thuộc, chẳng những được ghi sổ mà lại còn thêm màn ăn thua đủ với chú qua màn đồ xí ngầu. Nhiên bảo tôi là đang hên nên để hấn đồ, nếu thắng thì tha hồ ăn, còn thua thì .... Nhiên cầm hai hột xí ngầu vào trong lòng bàn tay vừa bóp vừa thổi hơi, xong vọt mạnh vào chén. Tiếng lon con của hai hột xí ngầu chạm vào thành chén vừa vui tai lại vừa hồi hộp. Nhiên đồ lần đầu thắng, hấn cười khoái chí chọc quê chú tàu:

**- Hấu ló, nị để ngộ lắ á !!.**

Tôi bật cười. Nhiên đáp lời nhái giọng chú:

**- Lắ đi, trước sau gì nị cũng thua á, mậ lúi, hui nị tì..!.**

Bàn thứ nhì, thứ ba chú cứ ăn sát nút, rốt cuộc chúng tôi thua thành thử chỉ ăn chén ân huệ, nước nhiều thịt bò viên ít. Ăn xong chúng tôi chia tay, Nhiên vỗ vai tôi nói:

**- Cuối năm mà còn xui mậy. Đen quá, tối nay tao với mày ra quán chú tiểu khu chợ uống cà phê đậm, biết đâu đen và đậm thì hên.**

Nói xong Nhiên đạp xe đi, chiếc xe của thơ “chiếc xe lăn dốc già”. Nhìn Nhiên tôi thầm nghĩ đúng là thi sĩ dụng chữ: “đen đậm là đậm đen, là hên”

Bao năm qua, những kỷ niệm, mấy mùa Xuân về, nghĩ suy dĩ vãng để rồi đôi khi tôi chỉ biết nhủ thầm:

**Tóc đen nay đã bạc đầu.**

**Người xưa cảnh cũ tìm đâu bây giờ!**

**XUÂN GIÁP THÂN**



**Chúc  
Mừng  
NĂM  
MỚI**

*Kính Chúc  
Quý Đồng Hương Và Thân Hữu*

*Một Năm Tài Lộc Dồi Dào,  
Công Thành Danh Đạt*



**Biên Hòa Quê Hương Tôi**

**TM. Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa**

**Houston & Phụ Cận**

**Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt**